

Số: /BC-UBND

Thiệu Hoá, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Thông báo số 01/TB-MTTQ ngày 19/6/2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 25 HĐND huyện khóa XIV.

Qua xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo kết quả giải quyết theo thẩm quyền các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới

1.1. Cử tri thị trấn Thiệu Hoá và thị trấn Hậu Hiền đề nghị Huyện tiếp tục quan tâm kích cầu đầu tư xây dựng hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là kích cầu xây dựng đường giao thông nội đồng, mở rộng tưới nước đối với vùng quy hoạch sản xuất công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, cánh đồng mẫu lớn.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng năm HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết như Nghị quyết 195 năm 2023, Nghị quyết 312 năm 2024... với một số cơ chế hỗ trợ phù hợp; bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng đã tập trung huy động và sử dụng tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông, các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên phát triển và hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở các xã, thị trấn. Thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục xem xét, đề nghị HĐND ban hành các cơ chế hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.

1.2. Cử tri xã Thiệu Vận, Thiệu Phúc đề nghị Huyện có ý kiến với đơn vị thi công dự án kè đê Sông Chu đoạn từ thị trấn Thiệu Hoá đi thị trấn Hậu Hiền và thị trấn Thiệu Hoá đi xã Thiệu Phúc hoàn trả lại mặt đê. Vì, hiện nay xe vận chuyển vật liệu đã làm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời đề nghị mở rộng cánh gà phía Bắc đoạn đầu cầu tạo góc cua để các phương tiện đi lại thuận tiện và bảo đảm an toàn giao thông.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Dự án kè sông Chu đoạn 2 bên đầu cầu Vạn Hà là Dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; Đoạn đê từ Thị trấn Thiệu Hóa đi Thị trấn Hậu Hiền và từ Thị trấn Thiệu Hóa đi xã Thiệu Phúc bị hư hỏng hiện nay do phục vụ vận chuyển vật liệu thi công dự án. Việc hoàn trả mặt đê hai bên là thuộc giai đoạn 2 của Dự án; hiện nay đã hoàn chỉnh thủ tục và đang bắt đầu tiến hành thi công hoàn trả, nội dung này sẽ thực hiện xong trước ngày 31/12/2024.

Việc cử tri đề nghị: “mở rộng cánh gà phía Bắc đoạn đầu cầu tạo góc cua để các phương tiện đi lại thuận tiện và bảo đảm an toàn giao thông”, UBND huyện tiếp thu và sẽ đấu mối với đơn vị quản lý đường bộ QL45 để xem xét, điều chỉnh.

1.3. Cử tri xã Thiệu Long đề nghị Huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nâng cấp đê Cầu Chày, có biện pháp chống bụi, ô nhiễm môi trường. Vì thời gian thi công quá dài ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và giao thông đi lại của nhân dân.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Dự án Sửa chữa khắc phục đê hữu sông Cầu Chày đoạn K33+600 ÷ K35+650 đoạn qua xã Thiệu Long đến nay đã thi công xong, đáp ứng công tác phòng chống thiên tai và đi lại, không còn tình trạng bụi, ô nhiễm môi trường.

1.4. Cử tri xã Thiệu Toán đề nghị Huyện có ý kiến với sở Giao thông Vận tải xem xét đặt lại biển chỉ dẫn đường 515 đoạn ngay sân bóng thôn Đồng Thanh thị trấn Hậu Hiền về xã Thiệu Toán. Vì, hiện tại biển chỉ dẫn đặt trên đê nên nhiều người huyện khác, tỉnh khác đến xã Thiệu Toán lại đi theo đường đê.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri và đã đề nghị sở Giao thông Vận tải xem xét đặt lại biển chỉ dẫn đường 515 đoạn ngay sân bóng thôn Đồng Thanh thị trấn Hậu Hiền về xã Thiệu Toán. UBND huyện sẽ tiếp tục đấu mối, phối hợp.

1.5. Cử tri xã Thiệu Duy đề nghị Huyện sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường liên huyện từ đê Trung ương thôn Xứ Nhân đi nối với đường 516C để bảo đảm giao thông. Vì, hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời xem xét mở rộng tuyến đường Kênh Nam đi từ thôn Xứ Nhân 3 xuống xã Thiệu Hợp để thuận tiện cho việc lưu thông phát triển kinh tế vùng. Vì, tuyến đường này đã có từ xa xưa.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Tuyến đường từ đê Trung ương thôn Xứ Nhân đi nối với đường 516C hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp các xã khảo sát và đề xuất hướng đầu tư phù hợp gắn với cân đối nguồn lực. Việc mở rộng tuyến đường Kênh Nam đi từ thôn Xứ Nhân 3 xuống xã Thiệu Hợp để thuận tiện cho việc lưu thông phát triển kinh tế vùng được thực hiện đồng thời khi thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo.

1.6. Cử tri xã Thiệu Giang đề nghị Huyện bổ sung xây bó vỉa hai bên các trục đường kết nối với đường Hoàng Kim - Quốc Lộ 45 để chống sồi lở; đồng thời chỉ đạo nhà thầu đường Hoàng Kim - Quốc Lộ 45 hoàn trả mương cứng qua gầm cầu vượt cao tốc do khi thi công cầu vượt đã phá bỏ tuyến mương này và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã tư Thiệu Giang, vì đây là nút giao trên cao tốc xuống, đường thẳng, xe chạy tốc độ cao rất dễ gây tai nạn.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Việc bổ sung xây bó vỉa hai bên các trục đường kết nối với đường Hoàng Kim - Quốc Lộ 45 để chống sồi lở là không cần thiết, trong quá trình sử dụng đơn vị quản lý và vận hành tuyến đường, sẽ có trách nhiệm khắc phục hư hỏng mái đường (nếu có).

UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện (Chủ đầu tư dự án) yêu cầu nhà thầu đường Hoàng Kim - Quốc Lộ 45 hoàn trả mương cứng qua gầm cầu vượt cao tốc do khi thi công cầu vượt đã phá bỏ tuyến mương này.

Hiện nay, Chủ đầu tư dự án lắp đặt và đưa vào hoạt động hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã tư Thiệu Giang.

1.7. Cử tri xã Thiệu Giang đề nghị Huyện xây dựng mương tiêu nước hầm chui qua đường Cao tốc Bắc Nam đảm bảo công tác giao thông đi lại sinh hoạt và sản xuất trong mùa mưa. Vì, hiện nay hầm chui đoạn đê Cầu Chày chưa có hệ thống tiêu thoát nước; quan tâm đầu tư cầu cống qua mương tiêu 202 Thiệu Giang và Thiệu Duy; chỉ đạo Công ty Nam Sông Mã thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh tiêu chính để xử lý kịp thời trong mùa mưa bão tránh gây ngập úng do ách tắc kênh mương.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện đã nhiều lần có văn bản đề nghị và làm việc trực tiếp để yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện hoàn trả các công trình, các tuyến đường cho các địa phương bị hư hỏng, do ảnh hưởng thi công Tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. UBND huyện tiếp thu và tiếp tục đề nghị Ban quản lý dự án Thăng Long khẩn trương thực hiện các nội dung trên.

UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp Công ty TNHH MTV Nam sông Mã khẩn trương thực hiện đầu tư cống bị sập trên kênh tiêu 202 để đảm bảo tiêu thoát nước.

1.8. Cử tri xã Thiệu Toán đề nghị Huyện chỉ đạo chi nhánh thủy nông Sông Chu có kế hoạch khảo sát kiểm tra tuyến kênh tiêu Sông Dừa và nạo vét khơi thông dòng chảy. Vì, hiện nay lòng sông bị bồi đất, mưa xuống gây ngập úng cho gần 100 ha diện tích đồng ruộng của xã Thiệu Toán và Thiệu Chính.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp chi nhánh thủy nông Sông Chu giải tỏa hành lang và tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy đoạn

từ K5+00 ÷ K10+00, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đã tiến hành tháo dỡ ách tắc, lấn chiếm, phát quang, thông dòng, nạo vét lòng kênh đoạn từ K0+00 – K5+540. Tuy nhiên, khẩu độ dòng chính chưa đảm bảo khả năng thoát lũ, quá trình sử dụng lòng sông bị bồi lắng chưa được nạo vét đồng bộ xảy ra ngập úng. Trước mắt, sẽ tiếp tục đề nghị chi nhánh thủy nông Sông Chu tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, phá dỡ ách tắc trên các trục tiêu; đặc biệt là các điểm ách tắc cục bộ trên dòng chính sông Hoàng chảy qua địa bàn các xã từ ngã ba Thiết Cương (xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn). Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân không lấn chiếm, xả rác, chất thải bừa bãi xuống lòng, bờ, bãi sông, tuyến đê, gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước và mất an toàn cho công trình. Về lâu dài, sẽ báo cáo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để nạo vét, duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình trên địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn công trình, khả năng tiêu úng và phù hợp với quy hoạch được duyệt.

1.9. Cử tri xã Thiệu Hoà đề nghị Huyện quan tâm chỉ đạo xí nghiệp Thủy nông Thiệu Hoà sửa chữa, nâng cấp cống đường cống và nạo vét 02 bên bờ Sông Chìm do bị bồi chún làm cản trở dòng chảy.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Sông Chìm xã Thiệu Hòa dài khoảng 3km phục vụ tiêu cho xã Thiệu Hòa và một phần diện tích huyện Triệu Sơn với kích thước mặt cắt kênh $b=4m$; $h=1,4m$; $m=1,5$. Hiện nay, lòng kênh bị bồi lắng gây cản trở cho việc tiêu nước. UBND huyện đã đề nghị Công ty TNHH MTV Sông Chu khẩn trương thực hiện nạo vét kênh Chìm theo trách nhiệm quản lý.

1.10. Cử tri xã Thiệu Thành, Thiệu Công đề nghị Huyện chỉ đạo công tác tiêu thoát nước sông Mậu Khê, nhất là khi mưa bão; đồng thời mua máy phay bèo tây và hỗ trợ kinh phí xử lý bèo tây trên sông Mậu Khê.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Hằng năm, UBND huyện Thiệu Hóa đã chủ động triển khai sớm công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là đối với một số đơn vị, địa bàn thường có diễn biến phức tạp, trong đó có hệ thống sông Mậu Khê; UBND huyện đã tổ chức các Hội nghị làm việc và ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã: Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Phúc, và Thiệu Long huy động các nguồn lực trên địa bàn, phối hợp với Chi nhánh Thủy nông tả Thiệu Hóa khẩn trương tổ chức ra quân vớt bèo tây, phá dỡ ách tắc tại các đặng, lưới chắn trên sông Mậu Khê. Đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để các đơn vị thực hiện.

1.11. Cử tri xã Thiệu Tiến đề nghị Huyện chỉ đạo nạo vét mương Nổ Nồi đi Cầu Nháng Thiệu Tiến để chống ngập úng trong mùa mưa bão.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Nội dung này, UBND huyện đã đề nghị Công ty TNHH MTV Nam sông Mã khẩn trương thực hiện nạo vét kênh Nổ Nồi theo trách nhiệm quản lý; thời gian tới sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp thực hiện.

1.12. Cử tri thị trấn Hậu Hiền đề nghị Huyện sớm phân bổ nguồn vốn dự án chương trình mục quốc gia xây dựng nông thôn mới để hoàn thiện tuyến đường từ 515 đi B7 (xã Thiệu Minh cũ). Vì, hiện nay chưa có vốn nên đơn vị dừng thi công.

Trả lời:

Dự án tuyến đường từ 515 đi B7 đến nay đã thi công xong, huyện đã thực hiện cấp xong vốn chương trình mục tiêu, đồng thời cân đối bố trí kinh phí đối ứng của huyện và thị trấn Hậu Hiền.

1.13. Cử tri xã Thiệu Hoà, Thiệu Chính, Thiệu Viên đề nghị Huyện quan tâm chỉ đạo việc thu hồi, giải phóng mặt bằng phải công khai, chi trả kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là diện tích nằm hành lang, ngoài mốc và sớm chi trả hỗ trợ, bồi thường tuyến đường nam Sông Chu để thuận lợi cho việc vận động, tuyên truyền nhân dân.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Đối với các dự án giải phóng mặt bằng hiện nay đang triển khai trên địa bàn, trong quá trình thực hiện, do phải chờ hướng dẫn Luật đất đai mới năm 2024, đến 15/10/2024 UBND tỉnh mới Ban hành Quyết định 63/2024/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Hiện nay, các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện đang tập trung rà soát, lập và trình phê duyệt phương án bồi thường và sẽ tiến hành chi trả bồi thường có các hộ dân trong thời gian tới.

Riêng đối với dự án Nam Sông Chu, trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng thì tổng chi phí bồi thường, GPMB của dự án đang vượt so với phương án trong tổng mức đầu tư GPMB của dự án. Ban QLDA ĐTXD huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án; sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, UBND huyện sẽ thực chi trả tiền bồi thường, GPMB cho các hộ dân còn lại.

1.14. Cử tri xã Thiệu Phúc đề nghị Huyện quan tâm chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án điện 500kv mạch 3 chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân trong bị ảnh hưởng bởi dự án. Vì, khi kiểm kê tài sản còn thiếu diện tích và sai vị trí đất.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện đã tập trung rà soát và trình phê duyệt chi phí phần diện tích thiếu, diện tích ngoài mốc. Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

1.15. Cử tri xã Thiệu Lý, Tân Châu, Thiệu Vũ, Thiệu Ngọc, Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Long đề nghị Huyện quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân xã Thiệu Ngọc trong phạm vi dự án cụm công nghiệp Ngọc Vũ.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Các dự án mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất đều đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công, đảm bảo sẽ đấu giá sử dụng đất trong năm 2025 để tạo nguồn xây dựng cho các địa phương:

Đối với các xã Thiệu Long (mặt bằng Ấc te): Hiện nay, chủ đầu tư (Ban QLDA đa chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đấu giá.

Đối với xã Thiệu Ngọc (DA khu dân cư gốc Sữa, Thương, Trói Sâu thôn Tân Bình): Hiện Chủ đầu tư đã lựa chọn xong nhà thầu thi công, đang triển khai thi công; UBND huyện sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành trước 31/01/2025 để đưa vào đấu giá.

Đối với xã Thiệu Tiến (Dự án Nhả cua cần bươi): Hiện Chủ đầu tư đang lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công trong tháng 12/2024, hoàn thành tháng 3/2025.

Đối với xã Thiệu Lý (DA Đồng Bằng giai đoạn 2) và xã Thiệu Công (DA Đồng Quan Trên): Hiện tại các xã đang thực hiện lập quy hoạch; sau khi Quy hoạch được duyệt, UBND huyện sẽ xem xét trình HĐND huyện để thực hiện thủ tục đầu tư để tiến hành đấu giá sử dụng đất trong năm 2025 để tạo nguồn xây dựng cho các địa phương.

1.16. Cử tri xã Thiệu Lý đề nghị huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trường Mầm non Thiệu Lý để sớm bàn giao đưa vào sử dụng hoàn thành các tiêu chí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Đến nay công trình trường Mầm non Thiệu Lý đã thi công xong theo thiết kế và xã Thiệu Lý cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

1.17. Cử tri xã Thiệu Lý, Thiệu Trung, Thiệu Long thị trấn Thiệu Hoá đề nghị Huyện có ý kiến với Tỉnh quan tâm sớm hỗ trợ tiền thưởng cho các đơn vị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh và đô thị văn minh, khu phố kiểu mẫu.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp phòng Tài chính KH tổng hợp và đã có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho các đơn

vị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh và đô thị văn minh, khu phố kiểu mẫu tại Công văn số 4254/UBND-NN ngày 24/10/2024, khi nào có kinh phí từ tỉnh bổ sung về, UBND huyện sẽ cấp kinh phí kịp thời cho các đơn vị.

1.18. Cử tri xã Thiệu Viên đề nghị Huyện xem xét hỗ trợ di dời tuyến cây hoa ban khi triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường liên xã Thiệu Viên đi thị trấn Hậu Hiền.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Tiếp thu nội dung này, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường liên xã Thiệu Viên đi thị trấn Hậu Hiền; đồng thời sẽ xem xét hỗ trợ việc di dời và trồng lại tuyến hoa Ban khi triển khai thực hiện dự án.

1.19. Cử tri xã Thiệu Toán đề nghị Huyện chỉ đạo ngành điện quan tâm bổ sung thêm 02 cột điện vào khu dân cư 17 hộ dân thôn Toán Thắng xã Thiệu Toán. Vì, trước đây lắp cột nhưng vẫn còn 03 gia đình phải sử dụng điện qua các hộ khác.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Công ty điện lực Thanh Hóa đầu tư cột điện để đấu nối 03 hộ gia đình đảm bảo khoảng cách đấu nối theo quy định.

1.20. Cử tri xã Tân Châu, Thiệu Giao, Thiệu Giang đề nghị Huyện tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án Thăng Long hoàn trả lại các hạng mục công trình bị ảnh hưởng bởi thi công xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, cụ thể: nương bê tông do nhân dân thôn 1 đóng góp xây dựng, mặt đê sông Cầu Chày xã Thiệu Giang; Xử lý hầm chui từ Tân Châu sang Thiệu Giao bị trũng mưa là ngập do không có hệ thống thoát nước, trả lại tuyến nội đồng của hai thôn Đại Đồng, Đồng Lực xã Thiệu Giao; bồi thường hỗ trợ 72 hộ dân bị ảnh hưởng dạn nứt, sạt lở nhà và 01 hộ không có lối vào của xã Tân Châu.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện đã nhiều lần có văn bản đề nghị Ban QLDA Thăng Long khắc phục các hạng mục bị ảnh hưởng do thi công đường cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn, trong đó có hạng mục trên; nhưng thực tế đến nay chưa dứt điểm. Chỉ mới có chủ trương đồng ý thu hồi đất của 02 hộ không còn đường phục vụ sinh hoạt tại xã Tân Châu (Bà Đỗ Thị Loan, ông Đỗ Duy Nghinh); UBND huyện đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi, bồi thường đất của 02 hộ nêu trên.

Việc hoàn trả lại tuyến nội đồng của hai thôn Đại Đồng, Đồng Lực xã Thiệu Giao: Ban QLDA Thăng Long đã có Công văn số 862/BQLDATL-MSQL45 ngày 13/5/2024 trả lời cân đối thực hiện bằng nguồn kinh phí khác của địa phương, không

sử dụng nguồn kinh phí GPMB của dự án để thực hiện hạng mục đường giao thông nội đồng xã Thiệu Giao vì lý do để phục vụ sản xuất, người dân xã Thiệu Giao (phía Đông đường Cao tốc) vẫn có thể sử dụng đường giao thông hiện trạng đi qua hầm chui tại Km322+625 về phía xã Tân Châu (phía Tây đường Cao tốc) và cầu vượt Cao tốc tại Km323+776 để tiếp cận khu vực sản xuất. Hơn nữa, hệ thống đường giao thông nội đồng bổ sung có chiều dài lớn (khoảng 1,12 km) và nằm ngoài dự án đường cao tốc Bắc Nam. Đề nghị UBND xã Thiệu Giao tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, huy động nguồn kinh phí khác của địa phương để đầu tư hạng mục đường giao thông nội đồng xã Thiệu Giao nêu trên.

2. Về lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

2.1. Cử tri xã Thiệu Chính, Thiệu Hoà, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiệu Tiến, Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Quang và thị trấn Hậu Hiền đề nghị Huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với công ty cung cấp Nước sạch để sớm đưa nước đến với nhân dân đảm bảo sức khỏe và tiêu chí NTM. Đồng thời làm việc với Công ty nước sạch về chi phí lắp đặt ban đầu cho nhân dân, hiện nay đang khó khăn vận động nhân dân tham gia lắp đặt.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện đã tổ chức nhiều hội nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi công đường ống và sử dụng nước sạch của Nhân dân. Theo đó, UBND huyện đã đề nghị các Nhà máy nước: khẩn trương tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị máy móc và phối hợp chặt chẽ với các xã, các thôn để triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống; Hiện tại đường ống đã được lắp tại xã Thiệu Chính, tới đây tiến hành kéo sang Thiệu Hoà; Đối với Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Quang UBND huyện tiếp tục làm việc với nhà máy nước sớm có được nước đến các xã. Đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các Nhà máy nước triển khai thi công lắp đặt đường ống đến từng ngõ, xóm và người dân góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

2.2. Cử tri xã Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Duy và thị trấn Hậu Hiền đề nghị Huyện tiếp tục quan tâm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn thủ tục cho nhân dân. Hiện nay thủ tục còn nhiều khó khăn nhất là chuyển nhượng, sang tên, nhân dân phải đi lại nhiều lần.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn thủ tục cho nhân dân luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo; đã chỉ đạo các xã, thị trấn công bố và tập huấn Luật đất đai năm 2024, cùng các nghị định, thông tư, các quyết định ban hành của UBND tỉnh có liên quan; đồng thời tổ chức tập huấn để nắm được các

quy định mới nhất, nhất là về cấp GCN. Đối với GCN cấp lần đầu do UBND huyện thực hiện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động, tham mưu hướng dẫn cấp giấy sớm cho nhân dân. UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Chi nhánh tập trung hơn nữa để giải quyết hồ sơ theo bộ thủ tục mới được ban hành, không trả hồ sơ nhiều lần để hạn chế việc người dân phải đi lại. Ngoài ra, UBND huyện đã quan tâm đầu tư cải tạo khu nhà Kho bạc cũ làm nơi bố trí bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tạo thuận lợi cho Nhân dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

2.3. Cử tri xã Thiệu Công đề nghị Huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra trang trại ông Lãm xã Thiệu Thành xả chất bẩn xuống sông Mậu Khê gây ô nhiễm môi trường.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân và báo chí, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, xã Thiệu Thành kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường, đã xử lý các vi phạm theo đúng quy định và yêu cầu trang trại giảm đàn để xử lý; đến nay không còn thải nước ra sông Mậu Khê. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp phối hợp với UBND xã Thiệu Thành, đơn vị có liên quan tiếp tục, giám sát theo dõi công tác khắc phục, nếu còn để xảy ra vi phạm gây ô nhiễm Môi trường kiên quyết dừng vĩnh viễn trang trại nuôi lợn gia đình ông Lãm.

3. Về y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội

3.1. Cử tri xã Thiệu Thịnh, Thiệu Công, Thiệu Vũ đề nghị Huyện quan tâm nâng cấp xây dựng trạm y tế xã. Vì, hiện nay đã xuống cấp không đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng liên quan phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiến hành rà soát, cân đối nguồn lực đầu tư, khi có điều kiện hợp lý theo thứ tự ưu tiên mức độ hư hỏng xuống cấp sẽ tiến hành hỗ trợ đầu tư, nâng cấp.

3.2. Cử tri thị trấn Hậu Hiền đề nghị Huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa các di tích lịch sử của làng Đồng Bào, di tích đình Ngô Xá Hạ, di tích đình làng Đồng Minh, hiện nay các di tích đã xuống cấp.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp thị trấn Hậu Hiền đánh giá hiện trạng di tích và lập tờ trình, phương án tu bổ di tích báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương tu bổ, tôn tạo các di tích. Sau khi các cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích để làm cơ sở xem xét hỗ trợ kinh phí tu bổ tôn tạo di tích.

3.3. Cử tri xã Thiệu Nguyên đề nghị Huyện quan tâm đầu tư xây dựng thêm phòng học cho trường Mần Non; các xã Thiệu Vân, Thiệu Ngọc, Thiệu Tiến, Thiệu Long, Thiệu Quang, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh đề nghị đầu tư nâng cấp xây dựng trường Tiểu học; các xã Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Thịnh đề nghị đầu tư nâng cấp xây dựng trường Trung học cơ sở; đồng thời bổ sung thêm giáo viên cho các trường vì hiện nay còn thiếu.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành 02 đề án liên quan đến ngành giáo dục: Đề án hỗ trợ đầu tư củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021-2025 với mức đầu tư dự kiến 228,6 tỉ đồng, đến nay bằng nhiều nguồn huy động, huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng cho 35 trường học với 509 phòng học và phòng học bộ môn, tổng vốn đầu tư 517,15 tỉ đồng. Các trường tiểu học Thiệu Công, Thiệu Thịnh, Thiệu Tiến đã và đang tiến hành đầu tư. Các trường còn lại UBND huyện tiếp tục phân cấp, phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

Đầu năm học 2024-2025, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn thiếu giáo viên và nhân viên hành chính; đến nay trên cơ sở chấp thuận của UBND tỉnh, UBND huyện đã tiến hành quy trình thủ tục tuyển dụng được 70 giáo viên và hợp đồng 66 giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, cơ bản đã được đáp ứng công tác dạy học cho các trường trên địa bàn huyện.

3.4. Cử tri xã Thiệu Toán, Thiệu Hoà đề nghị Huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện chế độ Mai táng phí cho đối tượng người có công, đặc biệt là giải quyết chế độ cho đối tượng dân công hỏa tuyến khi từ trần còn chậm.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Theo Điều 122, Nghị định 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp mai táng đối với người có công gồm 4 bước: Bước 1 do cá nhân tổ chức; bước 2 tại UBND xã trong thời gian 5 ngày; bước 3 tại phòng LĐ - TB&XH trong thời gian 07 ngày và bước 4 tại Sở LĐ-TB&XH trong thời gian 12 ngày). Trong thời gian qua, việc triển khai và giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng người có công trên địa bàn huyện cơ bản được kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương nộp hồ sơ của đối tượng về phòng Lao động còn chậm (trong đó có Thiệu Hòa có trường hợp để kéo dài 2 - 3 năm mới đề nghị giải quyết). Nội dung này, thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo, đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chính sách xã, thị trấn hướng dẫn đối tượng và hoàn thiện hồ sơ gửi về phòng Lao động - Thương binh và xã hội theo quy định để được giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng.

4. Về quốc phòng - an ninh

4.1. Đề nghị lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra nắm bắt các đối tượng trộm cắp tài sản, thường xuyên cảnh báo cho nhân dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Về nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:

Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm với nhiều hình thức, số lượng, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Công an huyện đã duy trì đều đặn, thường xuyên các tổ tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, qua công tác tuần tra đã kéo giảm hạn chế phát sinh các vụ việc gây rối trật tự công cộng, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn được nâng cao. Đồng thời đã thường xuyên có các tin bài khuyến cáo về các thủ đoạn lừa đảo mới nhất là trên không gian mạng bằng nhiều hình thức khác nhau. Các loại tội phạm trong năm 2024 đã giảm nhiều so với trước đây.

UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Hiểu